
sþ. 88. Skýrsla
utanríkisráðherra um samkomulag milli Íslands og Bandarikjanna um varnarmál
undirritað í Reykjavík hinn 22. október 1974.

1. Orðsending sendiherra Bandaríkjanna til utanríkisráðherra.

Herra ráðherra. Reykjavik, 22. október 1974.

Ég leyfi mér að vísa til viðræðna, sem nýlega áttu sér stað milli fulltrúa rikis-
stjórna Bandaríkjanna og Íslands samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess,
sem í gildi er milli landanna og undirritaður var í Reykjavik hinn 5. maí 1951.

Rikisstjórnir okkar eru sammála um, að núverandi ástand heimsmála, svo og
öryggismála Íslands og þeirra ríkja, sem aðild eiga að Atlantshafsbandalaginu, sé
þannig háttað, að enn sé þörf fyrir þá aðstöðu, sem varnarliðið á Íslandi hefur
notið samkvæmt ákvæðum samningsins, á þann hátt, sem báðir aðilar geta sætt
sig við.

Samkvæmt framansögðu hafa ríkisstjórnir okkar gert með sér samkomulag, er
felur í sér áframhaldandi framkvæmd varnarsamningsins, og hafa þar með lokið
endurskoðun samningsins samkvæmt ákvæðum 7. gr. hans.

Ég leyfi mér að leggja til, að þessi orðsending og staðfesting yðar skuli fela i
sér samkomulag milli ríkisstjórna okkar, svo sem að framan segir.

Frederick Irving.



2. Svar utanríkisráðherra.

Herra sendiherra.
Ég leyfi mér að staðfesta móttöku orðsendingar yðar frá í dag, þar sem vísað

er til viðræðna, er nýlega áttu sér stað milli fulltrúa ríkisstjórna Íslands og Banda-
ríkjanna samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess, sem í gildi er milli land-
anna og undirritaður var í Reykjavík hinn 5. maí 1951.

Ríkisstjórnir okkar eru sammála um, að núverandi ástand heimsmála, svo og
öryggismála Íslands og þeirra ríkja, sem aðild eiga að Atlantshafsbandalaginu, sé
þannig háttað, að enn sé þörf fyrir þá aðstöðu, sem varnarliðið á Íslandi hefur
notið samkvæmt ákvæðum samningsins, á þann hátt, sem báðir aðilar geta sætt
sig við.

Samkvæmt framansögðu hafa ríkisstjórnir okkar gert með sér samkomulag, er
felur í sér áframhaldandi framkvæmd varnarsamningsins, og hafa þar með lokið
endurskoðun samnings samkvæmt 7. gr. hans.

Ég leyfi mér að staðfesta, að orðsending yðar og þetta svar við henni skuli fela
í sér samkomulag milli beggja ríkisstjórna okkar, svo sem að framan segir.

Reykjavík, 22. október 1974.

Einar Ágústsson.

3. Texti samkomulags.

SAMKOMULAG
Ríkisstjórnir Bandaríkjanna og Íslands hafa gert með sér eftirfarandi samkomu-

lag varðandi áframhaldandi nýtingu á aðstöðu varnarliðsins á Íslandi samkvæmt
ákvæðum varnarsamningsins frá 5. maí 1951:
1. Bandaríkin munu leitast við að fækka liðsmönnum varnarliðsins á þann hátt,

sem ríkisstjórnirnar báðar hafa komið sér saman um.
2. Ríkisstjórnirnar eru sammála um að innan hæfilegs tíma muni íslenskir starfs-

menn, er þá hafi öðlast til þess nægilega starfshæfni og þjálfun, taka við til-
teknum störfum á vegum varnarliðsins, sem bandarískir starfsmenn gegna nú.
Hins vegar munu Bandaríkin ekki leitast við að ráða til starfa eða halda í
vinnu fleiri bandarískum eða íslenskum starfsmönnum en aðstæður réttlæta, og
kunna þvi að breyta fjölda starfsmanna og skipulagi starfsgreina á vegum
varnarliðsins innan ákvæða 3. og 4. gr. varnarsamningsins frá 1951.

3. Bandaríkin munu leitast við að byggja íbúðarhúsnæði innan hins umsamda
svæðis, er nægi til að hýsa þær fjölskyldur varnarliðsmanna, sem rétt eiga á
slíku húsnæði. Þessar byggingarframkvæmdir skulu háðar nauðsynlegum fjár-
veitingum, svo og því hvort nauðsynlegt efni og íslenskt vinnuafl er fyrir hendi.
A meðan ekki hefur verið lokið við byggingu þessa íbúðarhúsnæðis, skal banda-
rískum hernaðaryfirvöldum heimilt að annast milligöngu fyrir hönd þeirra starfs-
manna, er búa utan hins umsamda svæðis, með það fyrir augum að tryggja
hæfilegt húsnæði, sanngjarna húsaleigu og hæfilega leiguskilmála.

4. Eftir því sem fjárveitingar leyfa munu Bandaríkin leitast við að gera þær ráð-
stafanir, sem báðir aðilar koma sér saman um, til að skilja að á raunhæfan hátt
starfrækslu farþegaflugstöðvarinnar og rekstur þann og aðstöðu, sem varnarliðið
sjálft hefur með höndum á hinu umsamda Keflavíkursvæði. Þegar farþegaflug-
stöðin og starfsemi varnarliðsins hafa verið aðskilin skulu aðgerðir beggja ríkis-
stjórna varðandi starfsemi lögregluyfirvalda og lögsögu þeirra fara eftir þeim
ákvörðunum, sem báðir aðilar koma sér saman um, og skulu þær miðast við
þær breyttu aðstæður, sem þá kunna að hafa skapast innan hins umsamda
svæðis.



5. Eftir því sem fjárveitingar leyfa mun ríkisstjórn Bandaríkjanna leitast við að
láta í té tiltekinn búnað, sem á 10 ára tímabili muni skapa þá aðstöðu á Kefla-
víkurflugvelli, að hún fullnægi kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinar (I.C.A.O.)
fyrir flugrekstur samkvæmt flokkun nr. II.

6. Þetta samkomulag öðlast gildi þann dag, sem það er undirritað.

Undirritað í Reykjavík hinn 22. október 1974.

Fyrir rikisstjórn íslands,
Einar Ágústsson.

Fyrir ríkisstjórn Bandaríkjanna,
Frederick Irving.

4. Samþykkt bókun.
BÓKUN

Eftirfarandi bókun var gerð um viðræður milli ríkisstjórna Bandaríkjanna og
íslands samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess, sem í gildi er milli
landanna:

A. Varnarliðið mun fækka liði sínu um 420 menn og í stað þeirra komi hæfir ís-
lenskir starfsmenn, eftir því sem þeir verða til reiðu til slfkra starfa. Varnar-
liðið mun annast þjálfun íslenskra starfsmanna, eftir því sem þörf krefur.

B. Ríkisstjórn Bandaríkjanna mun leita eftir fjárveitingum til byggingar íbúðar-
húsnæðis á fjárhagsárunum 1975, 1976 og 1977 með það endanlega markmið
fyrir augum að öllum bandarískum hermönnum verði séð fyrir íbúðarhúsnæði
innan takmarka varnarstöðvarinnar. Bandaríkin gera ráð fyrir, að eftir að fækk-
að hefur verið í varnarliðinu svo sem að framan greinir, muni viðbótarþörf
íbúðarhúsnæðis innan takmarka varnarstöðvarinnar nema um það bil 468 hús-
næðis einingum. Sem vísbendingu um góðan ásetning Bandaríkjanna í þessu til-
liti er í fjárlagafrumvarpi fyrir fjárhagsárið 1975 að finna beiðni um fjárveit-
ingu vegna byggingar 200 húsnæðiseininga. vegna undirritunar þeirra orðsend-
inga og þess samkomulags, sem hér um ræðir.

C. Ríkisstjórn Bandaríkjanna mun leitast við að finna leið til þess að vinna að þvi
i samvinnu við íslensku ríkisstjórnina að skilja svæði þau, þar sem rekstur far-
þegaflugs og starfsemi varnarliðsins fer fram. Ríkisstjórn Bandaríkjanna mun
taka þátt í byggingu nýrrar farþegaflugstöðvar eftir því sem fjárveitingar heimila
og varnarliðsrekstur krefst. í þessu sambandi var rætt um að Bandaríkin kosti
lagningu aðkeyrslubrauta fyrir flugvélar, byggingu flugvélastæða, lagningu vega,
þar með talinn nýr bílvegur. svo og endurnýjun á kerfi þvi, sem flytur elds-
neyti að flugvélum.

D. Ríkisstjórn Bandaríkjanna samþykkir að athuga möguleika á því að festa kaup
á heitu vatni til afnota fyrir varnarliðið, svo fremi að slík þjónusta verði látin
í té af hálfu íslensku ríkisstjórnarinnar á Reykjanessvæðinu.

E. Báðar rikisstjórnirnar munu athuga leiðir til þess að efla samvinnu milli varnar-
liðsins, annars vegar, og íslensku landhelgisgæslunnar, almannavarna og flug-
málastjórnarinnar, hins vegar.

F. Viðræður um framkvæmd þeirra samkomulagsatriða, sem nefnd eru hér að fram-
an, munu fara fram milli sendiherra Bandaríkjanna og yfirmanns varnarliðsins,
annars vegar, og utanríkisráðherra Íslands og tilnefnds fulltrúa hans, hins vegar.

Undirritað í Reykjavík af tilnefndum fulltrúum samningsaðila
hinn 22. október 1974.


